

## BÁO CÁO

### Trả lời các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ Năm của HĐND huyện Côn Đảo, khóa XII

Thực hiện Công văn số 24/HĐND-VP, ngày 20/7/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị giải trình các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ Năm của HĐND huyện, khóa XII; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

#### I. Về lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng

1. **Ý kiến:** “*Tính đến năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện có bao nhiêu trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng (nêu cụ thể từng lĩnh vực vi phạm). Tính đến nay, UBND huyện đã xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm (cụ thể từng lĩnh vực), những trường hợp chưa xử lý được nêu rõ lý do và giải pháp trong thời gian tới; có bao nhiêu trường hợp tái chiếm đất sau khi nhà nước đã thực hiện cưỡng chế, những trường hợp đó UBND huyện xử lý như thế nào.*”

#### **Trả lời:**

Trong năm 2021, UBND huyện đã phát hiện và xử lý 37 trường hợp vi phạm hành chính (trong đó có 17 trường hợp trong lĩnh vực đất đai, 20 trường hợp về trật tự xây dựng). UBND huyện đã xử lý cưỡng chế khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra đối với 4 trường hợp (trong đó có 2 trường hợp trong lĩnh vực đất đai, 2 trường hợp về trật tự xây dựng).

Trong 06 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm hành chính (trong đó 07 trường hợp trong lĩnh vực đất đai, 03 trường hợp về trật tự xây dựng). UBND huyện đã xử lý cưỡng chế khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra đối với 9 trường hợp (trong đó có 6 trường hợp trong lĩnh vực đất đai, 3 trường hợp về trật tự xây dựng).

- Đối với các trường hợp còn lại, UBND huyện đang tiến hành rà soát để thực hiện cưỡng chế trong thời gian tới.

- Tính đến nay, có 2 trường hợp tái chiếm đất sau khi nhà nước đã thực hiện cưỡng chế là hộ bà Phạm Thị Thu và hộ bà Nguyễn Thị Hằng. Đối với các trường hợp vi phạm, UBND huyện đã lập biên bản xử phạt. Hộ bà Phạm Thị Thu đã tiếp tục khởi kiện và được Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý, hiện đang chờ quyết định giải quyết. Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Hằng, hiện UBND huyện đang tiến hành rà soát để thực hiện cưỡng chế theo quy định.

## II. Về vệ sinh môi trường

**1. Ý kiến 1:** “*Ý kiến cử tri và đại biểu HĐND huyện cho rằng hiện nay trên địa bàn huyện có tình trạng xả nước biển trực tiếp ra môi trường của một số nhà hàng, quán ăn hải sản, nguy cơ ảnh hưởng tới nguồn nước ngọt. Đề nghị UBND huyện làm rõ vấn đề này, có hay không tình trạng nêu trên, nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt như thế nào.*”

**Trả lời:**

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện. Các nhà hàng quán ăn hải sản có trang bị hệ thống lọc nước biển, nước biển được sử dụng tuần hoàn, định kỳ hàng tuần bổ sung nước biển. Một số nhà hàng, quán ăn có trang bị hệ thống lọc, tuy nhiên các hệ thống lọc này nhỏ, nước biển vẫn được sử dụng tuần hoàn tuy nhiên định kỳ khoảng 1 tuần, phải thay nước 1 lần, nước biển được bơm vào hầm tự hoại sau đó ra hệ thống công chung (có hình ảnh kèm theo).

- Cho đến nay, theo số liệu quan trắc nước ngầm định kỳ hàng năm của Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện tại vị trí Trạm bơm số 17- Trạm cung cấp nước huyện Côn Đảo (khu dân cư số 06), Hàm lượng Clorua có trong nước dưới đất giảm theo từng năm. Đồng thời qua số liệu quan trắc nước dưới đất của Trạm cung cấp nước tại các trạm bơm năm 2021, hàm lượng Clorua có trong nước dưới đất vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Việc xả nước biển vào hệ thống công thoát nước mưa dẫn ra biển đến thời điểm hiện tại hầu như không ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất.

**2. Ý kiến 2:** “*Qua khảo sát tại bãi Vông cho thấy tình trạng rác thải đại dương rất nhiều (ngư lưới cụ, chai nhựa, phao, xốp, cặn dầu...). Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường để phương tiện xuống thu gom vận chuyển rác là rất khó khăn. UBND huyện có giải pháp vì để thu gom, vận chuyển khối lượng rác thải đại dương tại khu vực này, khi nào triển khai thực hiện.*”

**Trả lời:** UBND huyện đã giao BQL KDL Quốc gia Côn Đảo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án về tuyến đường để phương tiện xuống thu gom vận chuyển rác đại dương tại Bãi Vông – Suối Ốt. Ngày 27/06/2022, BQL KDL Quốc gia Côn Đảo đã có văn bản số 241/KDLQG về việc rà soát, điều chỉnh và đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương phương án đầu tư sửa chữa nâng cấp **cải tạo đường mòn hiện hữu** phục vụ lưu thông xe thu gom rác tại Bãi Vông - Suối Ốt. Hiện nay, UBND huyện đang xem xét kiến nghị của đơn vị đề chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp để thực hiện thu gom rác tại khu vực này.

**3. Ý kiến 3:** “*Qua nghiên cứu văn bản số 1971/UBND-VP ngày 30/06/2022, UBND huyện có nêu giải pháp: “UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kiểm tra, có giải pháp giám sát chặt chẽ tránh tình trạng tái diễn hành vi đổ lén rác thải không đúng nơi quy định tại khu vực này” (tức các tuyến đường bàn cờ khu dân cư số 5). Đề nghị UBND huyện cho biết rõ hơn đó là*

*những giải pháp nào, tính khả thi của các giải pháp đó.*

**Trả lời:**

Trong thời qua, để khắc phục tình trạng đổ rác không đúng quy định trên các tuyến đường, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, lắp đặt camera, lập bãi thu gom rác thải xây dựng tại điểm kho Q15. Tuy nhiên, hiệu quả của các giải pháp chưa mang lại nhiều kết quả tích cực, tình trạng đổ trộm rác thải vẫn còn diễn ra, đặc biệt trên các tuyến đường bàn cờ Khu dân cư số 05, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TNMT tiến hành dọn dẹp, thu gom rác thải tại đây.

Ghi nhận và cảm ơn ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND huyện, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ quyết liệt trong việc chỉ đạo, điều hành. Chỉ đạo Phòng TN và MT, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo phối hợp chặt chẽ tuần tra, giám sát, đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn nhằm hạn chế tình trạng này. Chỉ đạo Công an huyện tham mưu lắp đặt thêm camera trên các tuyến đường còn lại, đồng thời nghiên cứu giải pháp phạt nguội các hành vi vi phạm bằng việc sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera.

**III. Về ANTT, ATGT, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường**

**1. Ý kiến 1:** *“Vừa qua có trường hợp phương tiện cano chở 16 khách gặp tai nạn trên biển. Mặc dù khách trên cano đã được hỗ trợ kịp thời và không xảy ra thương vong, nhưng qua đây cho thấy vấn đề giao thông đường thủy còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nội dung này, nhiều năm qua Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã có kiến nghị, tuy nhiên, qua thảo luận tổ đại biểu, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể hiện rõ trách nhiệm của mình.*

*Đề nghị Ban an toàn giao thông huyện báo cáo công tác phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng trong việc quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện cano hoạt động đưa đón khách tham quan du lịch từ khâu kiểm tra xuất bến cho đến hoạt động trên biển. Khi có tai nạn xảy ra trên biển, việc phối hợp cứu hộ người, phương tiện, tài sản, xử lý trách nhiệm đối với chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện như thế nào”*

**Trả lời:**

Vào lúc 15h50 phút ngày 25/6/2022, phương tiện cano số hiệu BV-8787 do ông Trần Khải Nghi làm thuyền trưởng, đang chở hành khách tham quan từ Hòn Cau về bến chính, do khuất tầm nhìn nên đã va vào phao phân luồng và bị chìm, lúc này trên cano đang có 16 hành khách đều mặc áo phao đầy đủ. Sau đó, tất cả hành khách đã được phương tiện cano số hiệu BV-1982 do ông Đỗ Phát đưa vào bờ an toàn, 19h00 phút cùng ngày cano bị nạn đã được trục vớt và đưa vào bến chính. Hậu quả: phương tiện cano BV-8787 bị vỡ mạn phải bán kính 1m, các hành khách trên cano đã được hỗ trợ kịp thời và không xảy ra thiệt hại về người.

Khi vụ tai nạn xảy ra, Đoàn Biên phòng Côn Đảo là đơn vị tiếp nhận thông tin và làm hồ sơ xử lý vụ việc trên. Công an huyện Côn Đảo sau khi nắm được nội

dung sự việc đã tiến hành mời người điều khiển phương tiện là ông Trần Khải Nghi đến cơ quan Công an làm việc lấy lời khai theo quy định. Kết quả: do vụ việc xảy ra không gây thiệt hại về người, hành khách không có khiếu nại đối với người điều khiển phương tiện, Công an huyện chỉ tiến hành nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành quy định của pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông thủy nội địa trong thời gian tới, không để xảy ra sự việc như trên.

Để giảm thiểu hoặc ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra, các cơ quan, đơn vị tùy theo ngành, lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ mà nhà nước giao cần tăng cường công tác quản lý, tuần tra xử lý theo nhiệm vụ được phân công. Ở cấp huyện, trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, UBND huyện đã cụ thể hóa một số nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị bằng các văn bản do huyện ban hành để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định (chỉ những nhiệm vụ chủ yếu, vì nhiệm vụ từng ngành rất nhiều luật và văn bản quy phạm pháp luật giao nhiệm vụ).

Công tác phối hợp giữa cơ quan, lực lượng chức năng trong việc quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện cano hoạt động đưa đón khách tham quan du lịch từ khâu xuất bến cho đến hoạt động trên biển được quy định tại Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn huyện. Khi có tai nạn xảy ra trên biển, việc phối hợp cứu hộ người, phương tiện, tài sản được quy định tại Điều 7 Quy chế phối hợp quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo (Ban hành kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND huyện Côn Đảo). Ngoài ra, còn có nhiệm vụ của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn như Cảng vụ đường thủy nội địa, cấp phép xuất nhập bến cho phương tiện thủy nội địa tại Cảng biển Bến Đầm.

Về nhiệm vụ chính đối với hoạt động kiểm soát phương tiện cano hoạt động đưa đón khách tham quan du lịch từ khâu kiểm tra xuất bến cho đến hoạt động trên biển. Khi có tai nạn xảy ra trên biển, việc phối hợp cứu hộ người, phương tiện, tài sản, xử lý trách nhiệm đối với chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện:

+ Cấp phép xuất nhập bến phương tiện: BQL cảng Bến Đầm, cảng vụ Hàng hải VT; phối hợp kiểm soát: BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo.

+ Công an huyện: tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông đường thủy nội địa (xuất bến trái phép, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ 2 chuyên môn, phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, không đăng ký, hết đăng kiểm, hành khách không mặc áo phao, chạy không đúng tuyến).

+ Khi xảy ra sự cố thiên tai, thảm họa, tai nạn giao thông đường thủy nội địa, Đồn Biên phòng Côn Đảo là cơ quan chủ trì tìm kiếm, cứu nạn. Công tác xử lý tai nạn, cứu hộ cứu nạn được Chính phủ quy định trong Quyết định số 51/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa, Huyện Côn Đảo có nhắc lại nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan trong quy chế phối hợp tại Điều 7.

+ Việc xử lý trách nhiệm đối với chủ phương tiện và người điều khiển

phương tiện thuộc trách nhiệm của Công an huyện (qua xử lý vi phạm hành chính và điều tra, khởi tố).

**2. Ý kiến 2:** “Đề nghị UBND huyện đánh giá hiệu quả của hoạt động thí điểm phương tiện “xe chở người 04 bánh có gắn động cơ” (hay còn gọi là xe điện) trên địa bàn huyện Côn Đảo; những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với loại hình phương tiện này. Quan điểm về việc cho phép các đơn vị tham gia thí điểm bổ sung thêm phương tiện xe 04 bánh có gắn động cơ (ngoài số lượng đã được UBND tỉnh cho phép); về việc tiếp tục cho phép thí điểm loại hình vận chuyển này? Nếu tiếp tục thì thời gian thí điểm là bao lâu”. Ngoài ra, hiện nay, trên địa bàn huyện, các tài xế đang điều khiển loại hình phương tiện này có bao nhiêu người đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Công tác đăng kiểm phương tiện này trên địa bàn huyện thực hiện như thế nào.

**Trả lời:**

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền hoạt động thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn huyện được chú trọng đầu tư phát triển, đa dạng hóa loại hình vận tải phục vụ hành khách tham quan du lịch, phương tiện thân thiện với môi trường phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình giao thông cho khu vực huyện Côn Đảo nhằm phục vụ phát triển du lịch cho địa phương tạo bước phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình các đơn vị được cấp phép thực hiện hoạt động thí điểm vận chuyển hành khách tham quan du lịch trên địa bàn, UBND huyện Côn Đảo ghi nhận còn một số tồn tại như sau:

+ Các đơn vị được UBND tỉnh cho phép thí điểm hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ để vận chuyển khách tham quan trên địa bàn huyện, chưa phối hợp tốt với địa phương trong việc cung cấp các hồ sơ liên quan đến hoạt động thí điểm để làm cơ sở phối hợp quản lý theo quy định (văn bản pháp lý liên quan, phương án tuyến hoạt động).

+ Đối với các tuyến đường Cách mạng tháng tám (Cỏ Ống), Ba mươi tháng tư (Bến Đầm), đường Tây Bắc, Ma Thiên Lãnh có địa hình hiểm trở, nhiều đoạn cong, độ dốc cao nên hoạt động thí điểm trên các tuyến đường nêu trên tiềm ẩn mất an toàn giao thông đặc biệt là vào ban đêm. Theo đó, UBND huyện Côn Đảo đã có văn bản số 1095/UBND-KT ngày 21/4/2022 về việc điều chỉnh thời gian hoạt động 3 trong ngày của hoạt động thí điểm: sử dụng xe 04 bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn huyện.

+ Theo tình hình thực tế các xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trên địa bàn, không tuân thủ theo tuyến cố định được UBND tỉnh cấp phép theo quy định. Về việc kiểm tra tuyến hoạt động của xe thí điểm chưa được triển khai thường xuyên.

+ Về người lái phương tiện, ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao, theo ghi nhận có hành vi dừng đỗ phương tiện sai quy định trên các tuyến đường tại khu vực trung tâm huyện gây mất an toàn giao thông, có hành vi vứt rác bừa bãi gây

mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

- Về xử lý vi phạm khi tham gia giao thông được quy định tại Điều 20 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải: “1. Việc chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của Chính phủ và áp dụng theo loại phương tiện tương tự xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống”. Về kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về vận tải đường bộ đối với các phương tiện đang lưu thông trên đường do Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo thực hiện theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

- UBND huyện kiến nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện theo văn bản số 12273/UBND-VP ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc **thống nhất không bổ sung** đơn vị tham gia thí điểm đầu tư xe 04 bánh gắn động cơ điện hoặc động cơ xăng để vận chuyển khách tham quan, du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo (tại văn bản số 2101/UBND-KT ngày 12/7/2022 và văn bản số 2223/UBND-KT ngày 20/7/2022).

- Căn cứ văn bản số 2143/TTg-KTN ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố; Căn cứ văn bản số 4663/VPCPCN ngày 31/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan du lịch. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch hoạt động trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang cho đến khi Luật giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.

Qua quá trình tuần tra, kiểm soát kiểm tra thường xuyên lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Côn Đảo chưa phát hiện trường hợp nào không có đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo Điều 18, Chương V Thông tư 86/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với người điều khiển xe. Hàng năm, Phòng Kinh tế huyện điều có văn bản mời Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập đoàn công tác đến Côn Đảo thực hiện đăng kiểm cho các phương tiện ô tô ngoài Côn Đảo 04 đợt đăng kiểm/năm, đến nay đã thực hiện được 02 đợt đăng kiểm. Trong đó bao gồm thực hiện đăng kiểm đối với các phương tiện thí điểm đang hoạt động trên địa bàn huyện theo quy định.

**3. Ý kiến 3:** “*Công tác quản lý kinh doanh lĩnh vực cho thuê xe mô tô: Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, việc cấp phép kinh doanh cho thuê xe mô tô không yêu cầu phải có địa điểm đậu xe của chủ hộ kinh doanh hay doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực trạng trên địa bàn huyện hiện nay, hầu hết các hộ kinh doanh, doanh nghiệp mua sắm phương tiện cho thuê không có bến, bãi đậu xe, mà để trên các tuyến đường gây cản trở lưu thông của người đi bộ, lẫn*

*chiếm vỉa hè, công viên làm chỗ đậu xe để kinh doanh. UBND huyện nhìn nhận vấn đề này như thế nào, hướng xử lý trong thời gian tới.”*

**Trả lời:** Căn cứ điều 12, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo đó việc sử dụng trái phép hè phố để: Hạp chợ; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây dựng, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông; chiếm dụng hè phố làm nơi trông gửi xe; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật. Để giải quyết tình trạng các hộ kinh doanh để nhiều xe mô tô trên vỉa hè gây cản trở lưu thông của người đi bộ, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, yêu cầu các trường hợp để xe máy trên vỉa hè để cho thuê tự giác di dời trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

**4. Ý kiến 4:** *“Hiện nay, trên địa bàn huyện có xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là những điểm nhà hàng, khách sạn, quán ăn...mặc dù nhiều tuyến đường này có gắn biển “được phép dừng 05 phút” nhưng các chủ phương tiện chưa chấp hành nghiêm. Việc xử lý dừng, đậu đỗ xe không đúng quy định mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua nhưng hiệu quả chưa rõ rệt. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán sau khi được nhắc nhở, xử lý. Đề nghị có giải pháp mang tính hiệu quả lâu dài”*

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế lắp đặt các biển báo hiệu giao thông cấm dừng đỗ xe có biển phụ **“được dừng 5 phút”** tại các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng quán để tránh gây ùn tắc cục bộ đảm bảo an toàn giao thông. Về kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về vận tải đường bộ đối với các phương tiện đang lưu thông trên đường do Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo thực hiện theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục có văn bản đề nghị Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo tăng cường thực hiện việc tuần tra, kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm về dừng đỗ xe không đúng quy định. Kết hợp sử dụng hệ thống camera giám sát để xử lý người đối với các trường hợp vi phạm để tăng hiệu quả xử lý.

Những trường hợp vi phạm luôn tìm cách tránh né, đối phó với Tổ xử lý vỉa hè trong các đợt kiểm tra xử lý, chỉ chấp hành khi phát hiện Tổ xử lý kiểm tra đến và tái vi phạm sau khi Tổ xử lý rời đi; thói quen của người dân tập kết chậu hoa, cây kiểng, vật dụng trên vỉa hè. Do vậy, việc lập lại trật tự văn minh đô thị, vỉa hè lòng lề đường là nhiệm vụ cần có thời gian thực hiện, để từng bước hạn chế vi phạm, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo Tổ xử lý vỉa hè ra quân triển khai lập lại trật tự vỉa hè lòng lề đường trên địa bàn huyện. Hiện nay Tổ

xử lý vỉa hè đang triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè theo từng tuyến trong đó tập trung vào các tuyến đường có nhiều trường hợp vi phạm gây bức xúc cho người dân, làm theo từng tuyến cho đến khi cơ bản giải toả được hết các trường hợp vi phạm sau đó mới chuyển sang thực hiện trên các tuyến đường khác.

Bên cạnh đó, Công an huyện Côn Đảo có Kế hoạch số 532/KH-QLHC-GTTT ngày 07/7/2022 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe trái phép trên địa bàn huyện Côn Đảo, phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện gồm lực lượng cảnh sát điều tra, công an viên tiến hành kiểm tra vào buổi tối mỗi ngày nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè và chống tái chiếm.

**5. Ý kiến 5:** *“Công tác hậu kiểm đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vận tải hành khách về bến, bãi được thực hiện và xử lý ra sao. Hiện nay trên địa bàn huyện có bao nhiêu phương tiện ô tô 29 chỗ trở lên hoạt động. Kế hoạch triển khai biển báo cấm hoạt động đối với loại phương tiện này khi nào thì thực hiện, ở các tuyến đường nào”*

**Trả lời:**

Căn cứ quy định tại Điều 17, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: “Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Trên cơ sở đó, công tác hậu kiểm đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vận tải hành khách về bến, bãi do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện theo thẩm quyền và xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Hàng năm, UBND huyện có văn bản đề xuất Sở Giao thông vận tải thành lập đoàn công tác ra Côn Đảo thực hiện hậu kiểm đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn theo quy định. Về kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về vận tải đường bộ đối với các phương tiện đang lưu thông trên đường do Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo thực hiện theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện ô tô từ 25-40 ghế có khoảng 65 phương tiện, ô tô trên 40 ghế có khoảng 08 phương tiện.

Ngày 11/4/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ trên các tuyến đường nội thị huyện Côn Đảo, ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ trên các tuyến đường nội thị huyện Côn Đảo. Hiện nay, Phòng Kinh tế huyện đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, đang hợp đồng với nhà thầu thi công triển khai lắp đặt theo dự toán được duyệt.

**6. Ý kiến 6:** *“Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm báo cáo kết quả khai thác, sử dụng hệ thống camera giám sát về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện; kết quả công tác phối hợp giữa các cơ*



quan được giao quản lý, khai thác, trích xuất camera; đề xuất giải pháp phát huy tốt nhất hiệu quả đầu tư hệ thống camera trong thời gian tới”

**Trả lời:**

Hiện nay, có 37 camera giám sát được lắp đặt tại các tuyến đường trên địa bàn huyện giúp xử lý tốt các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định. Đặc thù các tuyến đường trên địa bàn huyện Côn Đảo là đường có bề rộng nhỏ nên việc hạn chế và xử lý các phương tiện dừng đỗ trái quy định giúp giảm thiểu nguy cơ dẫn đến ùn tắc và giảm thiểu nguy cơ xảy ra TNGT liên quan đến việc dừng, đỗ xe trái quy định. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát tại các điểm giao lộ, ngã ba, ngã tư góp phần giúp cán bộ CSGT giải quyết các vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông được thuận lợi, hiệu quả. Ngoài ra, các vi phạm khác trong lĩnh vực TTATGT cũng được hệ thống phát hiện và lực lượng CSGT xử lý như: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường quy định, ô tô tải chở vật liệu nhưng không che phủ hoặc che phủ không kín để rơi vãi,... Cụ thể từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Côn Đảo thông qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện và xử lý 54 trường hợp vi phạm về TTATGT, ra 54 quyết định xử phạt VPHC với số tiền là 46.800.000 (Bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng). Hệ thống camera lắp đặt hiện nay trên địa bàn huyện góp phần hạn chế các vấn đề phức tạp về trật tự xã hội, góp phần giúp ích cho cơ quan cảnh sát điều tra truy tìm dấu vết, hướng di chuyển của các đối tượng cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND huyện kính báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện./.

(Báo cáo này thay thế báo cáo số 234/BC-UBND, ngày 23/7/2022 của UBND huyện).

**Nơi nhận:**

- TTr. Huyện ủy;
- TTr. Hội đồng nhân dân huyện;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH. Đ

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Trung Sơn**